



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## พยาบาลในสมเด็จพระเจ้า ต้องอดทน- เสียสละ



สมเด็จพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์เสียสละ เข้มแข็ง มุ่งมั่นและอุทิศตนให้แก่งานด้านสาธารณสุข พยาบาล และสุขภาพของประชาชน ทรงเป็นผู้ให้ตลอดเวลา ที่สำคัญทรงริเริ่มสร้างสรรค์ ทุกเรื่องที่ท่านทำ เกี่ยวข้องกับสุขภาพทั้งสิ้น เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้พวกเราเจริญรอยตาม จะทำให้เป็นพยาบาลที่ดี ถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไป ต้องทำ ศ.เกียรติคุณกล่าว

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จพระเจ้า เป็นแรงผลักดันให้ **ศ.เกียรติคุณดร.วิจิตรศรี**

**สุพรรณ** อดีตอธิการบดีฝ่ายวิชาการ.เชียงใหม่ (มช.) นายกสภาการพยาบาลตั้งใจสานต่อปณิธานของสมเด็จพระเจ้า พัฒนาการพยาบาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด หลังจากอำลาชีวิตราชการ

ตัวเลขพยาบาลขาดแคลนทั่วประเทศกว่า3 หมื่นคนพยาบาล 1 คนต้องดูแลคนไข้ 700 คนขณะที่องค์การอนามัยโลกกำหนดสัดส่วน พยาบาล 1 คนดูแลคนไข้ 500 คนคือปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข เพราะสภาการพยาบาลมีหน้าที่หลักในการควบคุมและรับรองมาตรฐานการผลิตพยาบาล ปี 2550 สภาการพยาบาลให้การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาของรัฐ 3 แห่ง ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ม.ราชภัฏสวนดุสิต(มสด.) และม.ราชภัฏสวนสุนันทา และเอกชน 5 แห่งคือ ม.วงษ์สวัสดิกุล ม.ปทุมธานี วิทยาลัยเซนต์เทเรซา วิทยาลัยเวสเทิร์น และวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ รวม 57 แห่งในปัจจุบัน

รวมทั้งดูแลมาตรฐานและประเมินผลโครงการพยาบาลชุมชนนำร่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) การันตีให้พยาบาลชุมชน ที่คัดเลือกลูกหลานของคนในชุมชนให้เข้าเรียนพยาบาลแล้วกลับมาทำงานในชุมชน ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนที่ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งในปี 2551 จะขยายออกไปอีก30 จังหวัดใน 5 มหาวิทยาลัย

ได้แก่ มช. มข.ม.บูรพา.มฟล.และ**ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)** และวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสธ. 5 แห่งกระจายทุกภูมิภาค ผลิตพยาบาลชุมชนได้แห่งละ 10- 20 คนต่อปีและโครงการเมกะโปรเจกต์ผลิตพยาบาล 4 ปีเพิ่มปีละ 1 พันคนในเวลา 10 ปีจะเพิ่มพยาบาลได้ 1 หมื่นคน

การรับรองหลักสูตรสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนสาขาพยาบาลจะช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่ละแห่งจะผลิตได้ปีละประมาณ 60 -80 คนเพราะสภาการพยาบาลกำหนดอัตราส่วนอาจารย์ 1 คนต่อนักศึกษา 8 คนเพื่อให้การเรียนการสอนมีคุณภาพ และบัณฑิตจบใหม่ทุกคนจะต้องสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาล รวมถึง ต้องสอบใบอนุญาตฯทุก 5 ปีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือให้กับประชาชนศ.เกียรติคุณดร.วิจิตรกล่าว

นอกจากนี้ยังจะพัฒนาคุณภาพพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทั่วประเทศกว่า1.2 แสนคนอยู่ในภาครัฐ 80 % เอกชน12 % และทำงานอิสระอีก8 % ให้ได้ดีขึ้นในปี 2551 โดยใช้งบประมาณได้จากค่าธรรมเนียมสมาชิกมาดำเนินการ จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพยาบาล เพื่อพัฒนานักวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลวิจัย และจัดทำเป็นนโยบายการพยาบาลและสุขภาพระดับประเทศ พร้อมจัดสรรทุนวิจัยพัฒนางาน แก่พยาบาล อาจารย์และนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนวิจัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พยาบาลและอาจารย์ไปเสนอผลงานในต่างประเทศ มีงบประมาณรองรับสถาบันปีละ 5 ล้านบาท

ขณะนี้มีแผนงานจะทำงานวิจัยเกี่ยวกับพยาบาลในหลายประเด็น อาทิ พยาบาลที่ตั้งครรภ์มีอัตราการแท้ง

หรือไม่ มีปัจจัยเสี่ยงจากอะไร ตายก่อนอายุสมควรหรือไม่ และทำงานอยู่ในพื้นที่ไหนที่ทำให้ตายเร็วกว่าปกติ เป็นต้น เนื่องจากจากระบบข้อมูลพบว่าในรอบ 5 ปีมีพยาบาลตายไปทั้งสิ้น 200 คนทั้งที่อายุไม่ถึง 60 ปีไม่น่าจะตายเร็วเชื่อว่าหากงานวิจัยชิ้นนี้แล้วเสร็จจะส่งผลให้มีมาตรการในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพยาบาลมากขึ้น

นอกจากนั้นมีการจดทะเบียนมูลนิธิสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมาเพื่อจัดสรรเงินเป็นสวัสดิการ สนับสนุนการดำเนินงานให้กับสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกในภาคใต้ที่เสี่ยงอันตราย ที่ทำไปแล้วคือระดมทุนให้เป็นสวัสดิการแก่พยาบาลใน 4 จังหวัดภาคใต้จังหวัดละ 1 ล้านบาทสำหรับเยียวยาช่วยเหลือพยาบาลที่ประสบเหตุเบื้องต้น

**ศ.เกียรติคุณดร.วิจิตร** นายกสภาการพยาบาลบอกว่าพยาบาลทุกคนในประเทศไทย ต้องน้อมนำพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้า พระผู้ทรงได้ชื่อว่าเป็น แม่ฟ้าหลวงของชาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทน เสียสละ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย จึงจะทำให้ประชาชนเข้าถึงและพอใจกับบริการพยาบาล

## 0 พวงชมพู ประเสริฐ 0

### อุตรดิตถ์สร้างฝายชลอน้ำ หนุนภูมิป่าเทิดไถ้ราชัน

**นายศิริพันธุ์ คำพวง อดีต นายก อบต น้ำอ่าง พร้อมแกนนำชุมชน ช่วยกันทำฝายชะลอการไหลของน้ำในห้วยลิกพื้นที่โครงการมหาวิทยาลัยชุมชน มศว ตรอน ซึ่งฝายดังกล่าวช่วยทำให้น้ำในห้วยลิกไม่ไหลลงคลองตรอนและสามารถอยู่ในลำห้วยได้นานสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่กว่า 969-1-27 ไร่ได้เป็นอย่างดี**

อดีตนายก อบต น้ำอ่างกล่าวว่าในวันปียมหาราชชาวชุมชนบ้านหลวงป่ายางจะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในในวันสำคัญดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ก็เช่นกันตัวแทนชุมชนได้ช่วยกันทำฝายชะลอน้ำในห้วยลิกด้วยการสร้างฝายแม้วที่ใช้วัสดุในพื้นที่โดยนำต้นไม้ที่ล้มหมอนนอนไพร ใบไม้สีก กรวด หิน ทราย ที่มีอยู่มาสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องจากขณะนี้ปริมาณฝนลดลงและเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว กว่าจะถึงฤดูฝนในปีหน้าคงอีกนานต้นไม้ในพื้นที่จะขาดแคลนน้ำ วิธีดังกล่าวจะช่วยให้มีน้ำเพียงพอ กับต้นไม้จำนวนมากในพื้นที่ มศว ตรอน

อีกอย่างขณะนี้พระอาการประชวรของในหลวงดีขึ้นมาก ใกล้เคียงหายเป็นปกติแล้ว พวกเราในฐานะพสกนิกรของพระองค์ได้ ร่วมกันทำความดีด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านในวันปียมหาราช ซึ่งเชื่อว่ากุศลและความดีที่ประชาชนทุก สสารทิศช่วยกันทำจะช่วยให้พระองค์หายโดยเร็ว